

Số: /SNN&PTNT-KHTC
V/v tham gia ý kiến về thỏa thuận
điều chỉnh cục bộ vị trí Trạm biến áp
220kV Sầm Sơn và góc lái G36.

Thanh Hóa, ngày tháng năm 2023

Kính gửi: Sở Công thương Thanh Hóa.

Nhận được Văn bản số 509/SCT-QLNL ngày 06/3/2023 của Sở Công thương về việc tham gia ý kiến về thỏa thuận điều chỉnh cục bộ vị trí Trạm biến áp 220kV Sầm Sơn và góc lái G36; sau khi nghiên cứu hồ sơ, căn cứ ý kiến tham gia của Chi cục Thủy lợi tại Văn bản số 205/CCTL-PCTT ngày 10/3/2023; theo chức năng, nhiệm vụ được giao, Sở Nông nghiệp và PTNT tham gia ý kiến như sau:

1. Phương án điều chỉnh cục bộ vị trí Trạm biến áp 220kV Sầm Sơn và góc lái G36

Theo báo cáo của Công ty cổ phần Tư vấn xây dựng Điện 3 (*đơn vị tư vấn lập dự án, sau đây gọi là “Công ty”*), vị trí trạm biến áp 220kV Sầm Sơn và hướng tuyến đường dây đầu nối 220kV Thanh Hóa – Sầm Sơn đã được UBND tỉnh thống nhất tại Văn bản số 15161/UBND-CN ngày 07/11/2019; theo đó, trạm biến áp có diện tích khoảng 4,16 ha, xây dựng trên địa bàn xã Quảng Hùng, thành phố Sầm Sơn và xã Quảng Giao, huyện Quảng Xương. Tuy nhiên, do sai sót trong quá trình dẫn chuyển tọa độ tại thời điểm trình UBND tỉnh chấp thuận vị trí nên tọa độ các điểm giới hạn ranh giới xây dựng trạm biến áp có sự sai lệch giữa thực tế và hồ sơ (*vị trí xây dựng trạm biến áp theo tọa độ trên hồ sơ tịnh tiến về phía Đông Bắc (phía đường tỉnh 511) khoảng 50 m so với vị trí dự kiến xây dựng ngoài thực tế*). Vì vậy, Công ty đề nghị: (i) Điều chỉnh lại vị trí trạm biến áp 220kV Sầm Sơn; (ii) Bổ sung tuyến đường vào trạm biến áp (đầu nối với tuyến đường Thanh Niên thuộc xã Quảng Hùng, huyện Quảng Xương); (iii) Điều chỉnh lại vị trí góc lái G36 tuyến đường dây đầu nối 220kV Thanh Hóa – Sầm Sơn để đảm bảo khoảng cách theo quy định của đường dây từ góc lái đến trạm biến áp.

2. Ý kiến của Sở Nông nghiệp và PTNT

- Đối với việc điều chỉnh lại vị trí trạm biến áp 220kV Sầm Sơn: Vị trí trạm biến áp 220kV Sầm Sơn theo phương án đề xuất ban đầu của Công ty cổ phần Tư vấn xây dựng Điện 3 (được UBND tỉnh thống nhất tại Văn bản số 15161/UBND-CN ngày 07/11/2019) còn một số tồn tại, hạn chế như: Chồng lấn vào tuyến đường bê tông dân sinh và công trình kênh, mương hiện trạng; qua đó, làm ảnh hưởng đến giao thông, đời sống và sản xuất nông nghiệp của người dân trong khu vực. Vì vậy, việc Công ty đề xuất điều chỉnh lại vị trí trạm biến áp 220kV Sầm Sơn để giải quyết vấn đề nêu trên là cần thiết.

Vị trí trạm biến áp theo phương án mới do Công ty đề xuất giáp với tuyến kênh, mương nội đồng trong khu vực. Vì vậy, nếu được cấp có thẩm quyền chấp thuận, đề nghị Công ty tuân thủ đúng các quy định hiện hành của pháp luật về thủy lợi và phòng, chống thiên tai (*đảm bảo khoảng cách giữa phạm vi xây dựng trạm biến áp với phạm vi bảo vệ công trình thủy lợi nêu trên theo quy định tại Điều 40 Luật Thủy lợi; không được làm ảnh hưởng đến hoạt động tưới, tiêu trong khu vực và cản trở việc vận hành, an toàn công trình; ...*).

- Đối với việc bổ sung tuyến đường vào trạm biến áp (đầu nối với tuyến đường Thanh Niên thuộc xã Quảng Hùng, huyện Quảng Xương): Theo hồ sơ do Công ty cung cấp, tuyến đường nêu trên có giao cắt với tuyến mương đất trong khu vực. Vì vậy, nếu được cấp có thẩm quyền chấp thuận, đề nghị Công ty thực hiện thủ tục xin cấp phép hoạt động trong phạm vi bảo vệ công trình thủy lợi theo quy định tại Điều 44 Luật Thủy lợi và Quyết định số 4468/QĐ-UBND ngày 09/11/2018 của Chủ tịch UBND tỉnh về việc công bố danh mục thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Nông nghiệp và PTNT/UBND cấp huyện/UBND cấp xã/Cơ quan khác tỉnh Thanh Hóa; đồng thời, việc xây dựng tuyến đường không được làm ảnh hưởng đến hoạt động tưới, tiêu trong khu vực và cản trở việc vận hành, an toàn công trình.

- Đối với việc điều chỉnh lại vị trí góc lái G36: Đề nghị Sở Công thương căn cứ quy định hiện hành của pháp luật trong lĩnh vực chuyên ngành để xem xét, tham mưu.

- Nội dung khác liên quan đến lĩnh vực nông nghiệp và phát triển nông thôn: Do khu vực xây dựng trạm biến áp 220kV Sầm Sơn, tuyến đường vào trạm biến áp chủ yếu có hiện trạng là đất trồng lúa. Vì vậy, nếu được cấp có thẩm quyền chấp thuận, đề nghị chủ đầu tư dự án thực hiện việc nộp tiền bảo vệ phát triển đất trồng lúa nước và lập, thực hiện phương án sử dụng tầng đất mặt đối với diện tích đất chuyên trồng lúa nước thu hồi chuyển sang mục đích phi nông nghiệp theo quy định hiện hành của pháp luật.

Đề nghị Sở Công thương tổng hợp./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu: VT, VP, KHTC.

GIÁM ĐỐC

Cao Văn Cường